



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาภาคพิเศษ และการควบคุมคุณภาพนิสิตและบัณฑิตศึกษาของแต่ละวิทยาเขตให้ได้มาตรฐานเดียวกัน	<p>ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ และมีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนภาพรวมของโครงการพิเศษ โดยเสนอให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดที่นำไปสู่ความชัดเจนของนโยบายการเปิดโครงการภาคพิเศษ การบริหารจัดการ และคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กรรมการได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกรอบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ อาทิ กรณีที่มีการนำหลักสูตรไปใช้ร่วมกันระหว่างวิทยาเขต การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามนโยบายที่กำหนดให้มีการวิจัยมากขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา2. การเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ควรเปิดเรียนในภาคปกติให้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ก่อนที่จะมีการเปิดสอนภาคพิเศษ และควรเน้นให้ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้เรียนในโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทเรียนในแผนการศึกษาที่มีการทำวิทยานิพนธ์3. ให้นำระบบ optimum growth ที่ใช้ในการควบคุมจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในภาคปกติ มาใช้ในการควบคุมจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษและจำกัดจำนวนการรับนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษไม่ให้เกินจำนวนการรับเข้าศึกษาในภาพรวมของคณะวิชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและให้นิสิตได้มีโอกาสใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น4. การรับนิสิตเข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษบางโครงการ ไม่มีการคัดสรรเพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนต่ำกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายจำนวนรับ ทำให้ไม่มีโอกาสคัดเลือกนิสิตที่มีคุณภาพและเกิดปัญหาในด้าน การเรียนการสอน จึงเสนอให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันที่แท้จริงของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีปัญหาอย่างไรและควรดำเนินการต่อไป หรือควรยุติในบางโครงการ5. โครงการภาคพิเศษบางโครงการที่สอนในเวลาราชการควรจ่ายค่าตอบแทนคืนให้กับหน่วยงานมากกว่าอาจารย์ผู้สอน6. การเปิดโครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาเอกควรพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งไม่ควรเปิด และขอให้นำสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต (student-staff ratio) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (full time equivalent student, FTES) ของแต่ละโครงการเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
2	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ของคณะบริหารธุรกิจ ไปเปิดสอนภาคปกติของ โครงการปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตหลายประการ รวมถึงความชัดเจนที่จะนำหลักสูตรไปเปิดเป็นโครงการภาคพิเศษในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องไปหารือในหลักการต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม และจะได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป อนึ่ง นายชวน หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่าง ๆ ขอให้ที่ประชุมคณะบดีพิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเพื่อให้อภิมหาวิทยาลัยฯ ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว	
3	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 2 หลักสูตรคือ -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) -หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)	อนุมัติ	
4	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิตไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550		
5	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์	อนุมัติ โดยให้ปรับภารกิจของศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ เป็นหน่วยประสานงานโครงการภาคพิเศษ โดยตัดคำว่า “ปริญญาตรี” ออก ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนนโยบายเรื่องการเปิดสอนโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ โดยเฉพาะการสอนในเวลาราชการ ซึ่งไม่น่าจะถูกต้องถ้าเปิดสอนในเวลาราชการควรเป็นภาคปกติ	
6	คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะ เปลี่ยนชื่อภาควิชา และปรับ โครงสร้าง การแบ่งส่วนภายในคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน	มีมติให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ถอนเรื่อง เพื่อนำกลับไปทบทวนเรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ	
7	อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติหลักการ ในการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดิม ที่ ก.ม. กำหนดจนกว่าสภามหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดทำข้อบังคับแล้วเสร็จ	อนุมัติ	
		ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550		
8	อนุกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำ มก.	รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ	เห็นชอบ	
9	คณะศึกษาศาสตร์	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ	
10	โครงการสหวิทยาการฯ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม	หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)		
11	คณะวนศาสตร์	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)		
12	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	อนุมัติ	
		รายงานสรุปรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบ	
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา อรุณบรรณเจิดกุล คณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม		
		ขอยกเลิกอนุมัติปริญญา		
			ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 (ต่อ)		การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ กวีญาณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	
13	คณะกรรมการติดตามผล การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก จำนวน 2 รายคือ 1. ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร 2. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)